

Trong bài viết đăng trên tờ “ [The Asian Age](#) ”, nhà phân tích chiến lược đàn ông Kumar Singh, cựu Phó Đô đốc, Tổng Lãnh Hạm Đội miền Đông Hải quân đàn ông bày tỏ lo ngại đàn ông Đông Sĩ lọt vào vòng kiểm soát của Trung Quốc, đồng thời cho rằng đàn ông cần phải nhanh chóng hành động để tránh nguy cơ này.



Số thế hệ của đàn ông trong lĩnh vực hoạch định chiến lược, tình báo, an ninh mạng, công nghệ, xây dựng công nghiệp quốc gia và an ninh quốc gia mất dần dần đã làm biến mất những yếu tố điểm của Nieuwveld qua một loạt những diễn biến gần đây. Ngày 7/2 tại Mandiv xãy ra đảo chính, Tổng thống được bầu thông qua cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở quốc gia này Mohamed Nasheet bị buộc phải từ chức sau 3 năm cầm quyền; Nghiên cứu của trường Đại học Georgetown cho rằng Trung Quốc có khả năng sẽ huy động 3.000 đầu tư nhân; Xây dựng dự án cung cấp các cơ sở tiếp tế nhiên liệu cho tàu chiến Trung Quốc; Sau khi phong trào nổi dậy được phe đồng minh Tây (NATO) huy động lật đổ chính quyền tại đất nước giàu dầu mỏ Libi, đồng minh họ giờ đây sẽ tiếp cận Iran cũng có nguồn dự trữ dầu khí dồi dào và đồng minh của nước này là Xyri; Số tan băng rõ ràng trong quan hệ đàn ông - Pakixtan đồng minh với quan hệ phức tạp và căng thẳng giữa Pakixtan với Mỹ và Ápganixtan. Tất cả những diễn biến trên đều trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tới an ninh quốc gia của đàn ông. Trùng hợp nhất là vấn đề Mandiv. Cuộc đảo chính mới đây biến mất bởi vì tình báo và phân công ngoại giao-quân sự của đàn ông. Tôi tham quan đảo Mandiv năm 2005 với tư cách Chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển đàn ông và tiếp xúc với cảnh sát và lính bảo vệ bờ biển quốc gia đảo này. Họ bày tỏ lo ngại về việc đưa các giá trị dân chủ vào nước họ cũng như sự nổi lên của thế lực Hồi giáo được Pakixtan khuyến khích. Quần đảo Mandiv có 1.191 đảo với dân số 400.000 người, trong đó người Hồi giáo chiếm đa số, và nền kinh tế nước này hoàn toàn phụ thuộc vào ngành du lịch. Một số người Hồi giáo theo đường lối cực đoan phản đối chính sách của Chính

phủ Mandiv và phát triển du lịch, đi đầu giới thích tui sao rêu và thớt lộn chồ đợc bán tui khoong 180 đợo du lịch biết lóp nhóm thu hút nhng khách du lịch giàu có (chồ yều ngợi phợng Tây) tui quợc đợo này đợ thợng thợc ánh nợng Mợt Trợi rợc rợ và nhng bãi biển tuyợt đợp. Làm viợc tui nhng đợo du lịch nghợ mát này không phợi ngợi đợa phợng mà là nhng ngợi nợc ngoài đợc thuê tợ châu Âu, Đn Ông, Philíp-pin, Xri Lanca, Nêpan. Ngợi gợc Mandiv sợng trên khoong 300 đợo riêng biết, trong đó có thợ đô Malê, mợt đợo nhợ dài khoong 3 dợm. Theo tin tình báo, mợt sợ ngợi Mandiv tham gia các nhóm khợng bợ tui vùng Casmia, và chợ riêng điợu này cợng đã là lý do khi Đn Ông phợi quan tâm tui viợc có mợt chính phủ thân thiển và ôn hoà nhợ Đ Mandiv. Hợn thợ nợa, dợ tính sau nợm 2030, quợc đợo Mandiv sợ bợ nhợn chìm do tình trợng nợc đợi đợng dâng cao bợi hiển tợng mợm lên toàn cợu và ngợi nợc này đợc cho là sợ di cợ tui bang Kêrala của Đn Ông.

Thợ hai, vỢn đợ hợc nhân của Trung Quợc. Ợánh giá gỢn đây của Mợ vỢ kho vỢ khí hợc nhân của Bợc Kinh vỢợt xa con sợ các phợng tiển thông tin đợi chúng vỢn đợa ra trợợc đây: 240 đợn vỢ đợu đợn hợc nhân. Con sợ thông báo của Đợi hợc Georgetown cho thợy tình báo An Ông “mù tợt” vỢ kho vỢ khí hợc nhân của Trung Quợc cợng nhợ viợc Đn Ông hoàn toàn thiều tin tợc tình báo vỢ Trung Quợc. Ợiợu đó cợng có nghợa là đã tui lúc Niu Ôêli cỢn phợi xem xét lợi kho vỢ khí hợc nhân cợng nhợ hợc tuyợc hợc nhân của mình. Thợ ba, Xây Xen đợ xuợt cho tàu chiển Trung Quợc cỢp các bợn cợng nợc này chợng tợ thợt bợi vỢ ngoợi giao và tình báo của Đn Ông Ợ ngay sân sau của mình. VỢi viợc Trung Quợc sợ sỢm sỢ dợng cợng Gwada (Pakixtan), Hambantota (Xri Lanca) và các bợn cợng mợi Đ Chittagong (Bợngladét), đợu là các cỢ sợ do Trung Quợc cỢp vỢn và xây dợng, viợc Đn Ông Dợng trợ thành “cái hợ của Trung Quợc” chợ còn là vỢn đợ thợi gian và Hợi quân Đn Ông đang đánh mợt chút lợi thợ còn lợi vỢ công nghợ (hợc đợng truyển đợ liợu và lợc lợng không quân của hợi quân) đợi vỢi Hợi quân Trung Quợc. Có rợt ít ngợi Đn Ông (thợm chí còn ít hợn nợa trong các cỢ quan tình báo và quân đợi) biết tiợng Trung Quợc. Bợi vỢy viợc đợy tiợng Trung Quợc trong các trợợng hợc phợ thông và thành lỢp Viển nghiên cỢu quợc gia vỢ Trung Quợc là yều cỢu bợc thiợt. Nhng nhà ngoợi giao, các nhân viên tình báo và quân sợ Đn Ông đợc lợa chỢn cỢn phợi đợc hợc các lỢp huỷן luyển tợi Viển nghiên cỢu này. Ợiợu đó sợ giúp cung cỢp cho lãnh đợo đợt nợc nhng thông tin tình báo tin cỢy vỢ các nỢ lợc kinh tợ, quân sợ và ngoợi giao của Trung Quợc nhợm giúp Đn Ông có thợ bợo vỢ lợi ích quợc gia của mình đúng lúc và không bợ bợt ngợ. Ợiợu đáng khuyển khích là Hợc viển hợi quân Đn Ông tợi Eizimala, bang Kêrala, đã bợt đợu đợy tiợng Trung Quợc và tiợng ArỢp cho các hợc viên.

Thợ tợ, sợ thay đợi chợ đợ đợc NATO khuyển khích và trợ giúp. Trên thợ giợi có hàng chợc chợ đợ cợc quyển, song phợng Tây muợn chợ nhìn thợy sợ thay đợi Đ nhng nợc nhiều đợu mợ nhợ Libi và Iran. Xyri có ít đợu mợ nhng đợc lợa chỢn

cho sự thay đổi vì những lý do địa chính trị. Tại Xyri người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số (74%), trong khi quần đảo Lôi nôm trong tay người Hồi giáo dòng Shiite chiếm có 12% dân số. Giới cộng quyền Xyri rất thân thiện với Iran (nước duy nhất trên thế giới người Shiite chiếm đa số) và có quan hệ tốt với Iraq và Ápganixtan. Việc thay đổi chế độ ở Xyri là rất khó khăn do căn cứ hải quân duy nhất Tartou của Xyri có tàu chiến của Nga, bởi vậy hải quân phương Tây sẽ không thể có được một hải cảng thân thiện dùng cho các hoạt động phục vụ cho việc thay đổi chế độ như từng xảy ra tại Libi như trường hợp hải quân Anh sẽ đóng cảng Benghazi. Bởi vậy, Tổng thống Assad có thể sẽ sống sót trước “làn sóng thay đổi chế độ” hiện nay. Do Iran không có vũ khí hạt nhân như Bắc Triều Tiên, nên nước này chỉ có thể đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Ngoài việc khai thác máy ly tâm làm giàu urani thế hệ 4 và làm giàu chất phóng xạ này tới 20%, cộng với dầu lửa đi với 6 nước châu Âu, việc bịt cáo buồm gây ra các cuộc tấn công hai ngày 13-14/2 vào các nhà ngoại giao Ixraen đã làm gia tăng khả năng xảy ra một cuộc tấn công phối hợp giữa Ixraen và Mỹ nhằm vào Iran. Bất kể một hành động tấn công nào như vậy cũng sẽ gây hậu quả tiêu cực tại nền kinh tế toàn cầu, trong đó các nước như Đức sẽ bị tác động nhiều nhất bởi lòng dè dặt của chi nhánh của Đức chỉ để dùng trong 30 ngày thay vì 180 ngày theo tiêu chuẩn quốc tế. Thậm chí ngay cả trong trường hợp hải quân Mỹ dùng vũ lực giúp cho eo biển Hormuz lưu thông thì cuộc xung đột tại các cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa hành trình của phương Tây nhằm vào các hải cảng, sân bay, các đơn vị tên lửa ven biển và các căn cứ quân sự khác cũng như “các căn cứ kho vũ khí hạt nhân” của Iran. Cuộc xung đột sẽ kéo dài nhiều tuần, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa. Vì vậy, Đức cần tăng cường nhanh lòng dè dặt của và khí đốt tự nhiên, sớm hơn hành các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Koodankulam cùng các kế hoạch tăng thuế và sát các công dân của mình khỏi khu vực Tây Á./

**Theo The Asian Age (ngày 17/2)**

**Mở Anh (gt)**